



เศรษฐกิจไม่ฟื้นเหว

ผลสำรวจล่าสุดของกรุงเทพโพลที่สำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ 64 คนจากองค์กรชั้นนำ 28 แห่ง เรื่องดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3-6 เดือนข้างหน้า พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยใน 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 76.11 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 80.75 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระยะ 6 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 86.72 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนที่ 90.17 แต่การที่ดัชนียังอยู่ระดับสูงกว่า 50 สะท้อนว่านักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า

แต่เมื่อถามถึงดัชนีความเชื่อมั่นต่อสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันพบว่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 25.67 เพิ่มจากการสำรวจครั้งก่อนที่อยู่ในระดับ 23.13 แต่ดัชนียังอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 สะท้อนว่าสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังอ่อนแออยู่อย่างมากในทุกปัจจัย โดยเฉพาะด้านการส่งออกอยู่ที่ 12.70 การลงทุนภาคเอกชน 19.84 การบริโภคภาคเอกชน 23.81 และการท่องเที่ยว 29.37 แม้กระทั่งการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ดีกว่าปัจจัยอื่นก็อยู่แค่ระดับ 42.62

กรุงเทพโพลสรุปว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังอยู่ในสถานะอ่อนแออย่างมาก แต่ก็มีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัวในระยะ 3-6 เดือนข้างหน้า ปัจจัยขับเคลื่อนคือการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชน ส่วนการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกจะขยายตัวค่อนข้างช้า

เมื่อรัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินเข้าในระบบ แม้มาตรการดูแลอ่อนนุ่มเป็นประชนนิยมแบบกล้าๆ กลัวๆ แต่ก็พอช่วยกระตุ้นได้แม้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนัก ขณะเดียวกัน 4 เดือนนับจากนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นถึงอย่างไรรายได้การท่องเที่ยวย่อมมากกว่าช่วงโลว์ซีซั่นอยู่แล้ว แต่ในระยะยาวผมว่าภาวะเศรษฐกิจไทยยังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะเรามีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร หน้าข้าราชการกฏอัยการศึกไว้จะยิ่งกดภาวะเศรษฐกิจให้ทรุดลงอีก

ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะขบเซา ทั้งยุโรป จีน ญี่ปุ่น ส่วนสหรัฐอเมริกาเพิ่งฟื้นตัวได้เล็กน้อย เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาต่างประเทศเป็นหลัก เฉพาะการส่งออกก็คิด 70% ของจีดีพีแล้ว ตั้งแต่

วันที่ 1 ม.ค. ปีหน้าสหภาพยุโรปจะตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ในสินค้าหลายประเภทของไทย จะส่งผลเสียหายนุ้ลค่ามหาศาล และสหรัฐอเมริกาจะเริ่มตั้งแ่งมีแนวโน้มจะตัดจีเอสพีเช่นกัน ครั้นจะมุ่งมาขายสินค้าในอาเซียน ตลาดก็ยังไม่เติบโตมากนัก

ผมไม่แปลกใจเลยที่สัปดาห์ก่อน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรมว.พาณิชย์เรียกประชุมทูตพาณิชย์เพื่อจัดทำเป้าการส่งออกปี 58 และสั่งให้เร่งทำผลงานภายใน 3 เดือน ซึ่งมีข่าวว่าบรรยากาศในห้องประชุมตึงเครียดมาก และบางช่วงก็เกือบฉีกวีสัย มันจะไม่เครียดได้ไงล่ะครับ ทูตพาณิชย์จะช่วยทำเต็มได้แค่ไหนกันเชียว ขนาดท่านรัฐมนตรีเองยังออกไปเจรจการค้ากับต่างประเทศไม่ได้

มากเลย มาจากรัฐบาลรัฐประหาร ซาดิมหาอำนาจไม่ต้อนรับยิ่งคงกฏอัยการศึกไว้ก็ยิ่งกระทบต่อความเชื่อมั่น ต่างชาติมองว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัย จึงไม่คิดจะมาลงทุน ไม่คิดจะมาท่องเที่ยว รวมถึงเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้าจากประเทศอื่นที่ไม่มีปัญหาแต่ในเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ตัดสินใจด้วยเหตุผลทางการเมืองเป็นหลัก แทนที่จะมองถึงภาวะเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน

หากในอนาคตเศรษฐกิจดิ่งเหวต่อให้รัฐบาลมีความมั่นคง มันก็ไม่คุ้มค่าทหารอก.

ลมกรด